

# Quảng Nam chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

> NGUYỄN PHÚ\*

Biến đổi khí hậu ngày một thách thức nghiêm trọng đối với người dân, ảnh hưởng sâu sắc và làm thay đổi toàn diện đời sống xã hội. Tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 24 - NQ/TU của Hội nghị Ban chấp hành TƯ Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.



\* Giám đốc Sở xây dựng Quảng Nam



**T**heo đó, từng sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ tiến hành lồng ghép nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương mình trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường khả năng chống chịu, năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái.

Cụ thể, tỉnh Quảng Nam được sự quan tâm hỗ trợ chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh đã triển khai thực hiện các dự án, đề án về phòng chống thiên tai: Đề án về nâng cao nhận thức của cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai; Dự án trồng rừng, phòng hộ rừng ngập mặn, hỗ trợ công tác quản lý bảo vệ rừng; Dự án di dời sắp xếp ổn định đời sống vùng thiên tai.

Hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà phòng tránh lụt bão theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai, cải thiện môi trường sống ổn định và bền vững cho người dân.

Công tác quy hoạch đã kiểm soát được khu vực phát triển đô thị và các khu chức năng, hạn chế tác động xâm lấn không gian hạ lưu đặc biệt là các khu vực hạ lưu bên sông.

Công tác thủy lợi, kiểm soát chặt chẽ được chu trình vận hành lưu vực hồ chứa, lưu vực sông do phân vùng nhằm đảm bảo nhu cầu lượng nước phía hạ lưu.

Tuy nhiên, năm 2020 từ tháng 9 đến tháng 11 mưa bão diễn biến phức tạp tăng cả cường độ và tần suất gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho tỉnh Quảng Nam nhiều công trình hạ tầng bị hư hỏng nghiêm trọng đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt xuất hiện những tình huống mới như sạt lở đất tại các tỉnh miền núi cụ thể tại Nam Trà My, Bắc Trà My, Trà Mai, Phước Sơn, xã Trà Leng, Phước Lộc...

Ngay sau khi bão lũ xảy ra, lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương kịp thời chỉ đạo triển khai quyết liệt phương pháp ứng phó cứu hộ, cứu nạn kịp thời chia sẻ khó khăn thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại và triển khai phương pháp khắc phục hậu quả thiên tai.

Chính quyền địa phương đã cùng với các hộ dân thực hiện xã hội hóa để xây dựng nhà tạm đối với những hộ nhà bị sập và trôi, sửa chữa khôi phục các cơ sở y tế, trường học, hệ thống điện nước sinh hoạt, đường giao thông, thủy lợi đảm bảo sản xuất sinh hoạt của người dân.

Tiếp tục, rà soát chủ động di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nguy cơ mất an toàn nhất là khu vực bị ảnh hưởng mưa lũ vừa qua khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo quyết liệt và báo cáo về ban chỉ đạo Trung Ương, tuyệt đối không để người dân bị đói rét không có chỗ ở, trong dịp tết nguyên đán Tân Sửu 2021,

Về biện pháp ổn định và lâu dài UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục thực hiện các chương trình đề án phòng chống thiên tai. Đặc biệt là công tác dự báo cảnh báo thiên tai các khu vực mất an toàn khu vực có nguy cơ sạt lở. Tăng cường công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch được duyệt

Kiến nghị: Đối với địa hình dễ có nguy cơ lũ quét và sạt lở, hiện nay rất khó dự báo chính xác bởi do nhiều nguyên nhân như địa mạo, địa chất mưa và con người. Tuy đã có bản đồ cảnh báo nhưng tỷ lệ nhỏ mức độ chính xác chưa cao chỉ có bản đồ cảnh báo nhỏ. Do đó, trong thời gian, tới cần sớm tiến hành điều tra, khảo sát để xây dựng các bản đồ lớn 1/5000 cho cấp huyện, 1/2000 cho các xã, vùng trọng điểm có dân cư.❖